

# CHỦ NHẬT, Ngày 29 Tháng 10, 2023

## Tuần Thứ XXX Mùa Thường Niên — Năm A

### SUY NGẪM PHÚC ÂM

#### KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Trong nền văn hóa trần tục của chúng ta, mọi người chúng ta đều bị thử thách về đức tin vào Thiên Chúa, ít nhất ở một mức độ nào đó. Một người vô thần tên là Robert Bridges có lần viết thư cho bạn mình, nhà thơ Dòng Tên Gerard Manley Hopkins, hỏi bạn mình, anh ta phải học cách nào để tin vào Chúa. Hopkins trả lời một cách cộc lốc: “Hãy bố thí đi.” Liệu câu trả lời đó có giúp ích được gì cho những người bị chủ nghĩa vô thần ngày nay cảm dỗ như bạn và tôi không? Thế nên tôi nghĩ và đây là lý do tại sao. Tuần này Chúa Giêsu giảng dạy về tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Những điều răn kếp này không có gì mới lạ khi Chúa Giêsu dùng chúng để tóm tắt luật Do Thái. Đường lối mới là cách thức Ngài liên kết hai điều răn lại với nhau qua việc phụ thuộc lẫn nhau. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa và nhân loại đã trở thành một. Tình yêu nhân loại và tình yêu Thiên Chúa giờ đây đã kết hợp lại với nhau mãi mãi không thể tách rời. -- Từ ngữ mới mẻ “Thiên Chúa – nhân loại” có nghĩa là giờ thì con người luôn có một cách thức phản trực giác để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa: Yêu thương tha nhân. Trải nghiệm nhân đức bác ái là nhận biết Thiên Chúa. Đó chính là điều mà Hopkins muốn hướng dẫn cho bạn mình. Cách chúng ta đối xử với đồng loại không thể tách rời khỏi niềm tin vào Thiên Chúa. Bạn có muốn cảm nhận mạnh mẽ hơn về lòng nhân từ yêu thương và sự hiện diện của Thiên Chúa không? Hãy cam kết phục vụ người nào đó hôm nay và tuần này đi. Hãy yêu thương anh ấy hoặc cô ấy đi. Đừng chờ đợi tình yêu Thiên Chúa xuất hiện trong lòng bạn rồi mới yêu thương người khác. Chúa Giêsu đã kết hợp tình yêu Thiên Chúa và nhân loại. Nếu bạn muốn tin Thiên Chúa nhiều hơn, hãy bố thí đi.



(LM. John Muir ©LPi — Mt. 22:34-40)



### TÌNH YÊU

Mấy người Biệt phái cùng nhau,  
Giải tìm thắc mắc, để sau hại Ngươi.  
Sa-đu nể phục ơn trời,  
Các nhà thông luật, góp lời hỏi han.  
Luật nào trọng nhất Chúa ban?  
Mến yêu Thiên Chúa, thiên nhan kính thờ.  
Hết lòng, hết trí vô bờ,  
Giới răn thứ nhất, thiên sơ diệu vời.  
Thứ hai yêu mến con người,  
Kẻ lành người dữ, trong đời hôm nay.  
Yêu thương như chính mình này,  
Chu toàn thánh ý, phúc thay phận người.  
Yêu người, yêu Chúa, gọi mời,  
Thi hành bác ái, rạng ngời tin yêu.  
Tình yêu màu nhiệm cao siêu.  
Tiên tri lẽ luật, giới điều khắc ghi.  
Chu toàn luật Chúa phát huy,  
Tin yêu phó thác, gẫm suy trong lòng.  
Tình yêu Thiên Chúa ước mong,  
Mở lòng thương xót, tinh trong sáng ngời.  
(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mt. 22:34-40)

### CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA THÁNH MƯỜI 2023

#### Ý Nguyện Chung : Cầu cho Thượng Hội Đồng

Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 ext. 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

### TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

October 21 & October 22, 2023

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua Thông Tin Hằng Tuần của GX

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: [www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)

### THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- Thứ Tư, Ngày 1 Tháng 11:**
  - CD ĐMLT có thánh lễ Các Thánh Nam Nữ vào lúc 8 giờ tối.
  - CD ĐMLT sẽ đi viếng nghĩa trang Olivewood vào lúc 3 giờ chiều..
- Thứ Năm, Ngày 2 Tháng 11: CD ĐMLT có thánh lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn lúc 8 giờ tối.**
- Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng của CD ĐMLT tại Nhà Nguyện Giáo Xứ Ngày 10 Tháng 11, 2023 6: 30 chiều - Châu Minh Thánh Chúa . 7 giờ tối: Thánh Lễ**
- THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều CHỦ NHẬT**



### HỘI ĐỒNG MỤC VỤ - CD ĐMLT

Chủ Tịch: A. Đỗ V. Tâm  
Phó CT Nội Vụ : A. Trần T. Tùng  
Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu  
Thư Ký : C. Bùi Kim Tân  
Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thường  
Tài Chánh: C. Triết Tạ